



67 **มศว**
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 17

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ [ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/](http://news.swu.ac.th/newsclips/)

‘ราชภัฏ’ เลิกเปิดเทอมอาเซียนอ้อ

- ม.แม่โจ้เอาด้วย-เริ่มปีการศึกษา 59-60
- สมาพันธ์นักศึกษา มรภ.ทั่วปท.พอใจ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายอิศวัฒน์ ปิยะนันท์วงศ์ ประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เปิดเผยว่า จากที่ได้ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทย ยกเลิกการเปิดภาคเรียนตามอาเซียนในเดือนสิงหาคม จนถึงขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) หลายแห่งทยอยกลับมาเปิดภาคเรียนเหมือนเดิมแล้ว อย่าง มรภ.เชียงใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มรภ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนายประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มรภ.เชียงใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิมคือเปิดภาคเรียนในช่วงเดือน มิถุนายน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ส่วนสภา มรภ.ลำปาง มีมติเห็นชอบให้กลับมาเปิดภาคเรียนแบบเดิม ตั้งแต่ปีการศึกษา

2560 เป็นต้นไปเช่นกัน ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภ.) ได้ประชุมคณะบดี คำนวณหน่วยจัดการศึกษาออกที่ต้ง และผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติให้กลับมาเปิดภาคเรียนเหมือนเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 โดยจะนำเสนอที่ประชุมสภา มรภ.ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เช่นเดียวกับ มรภ.ชัยภูมิ มรภ.ราชภัฏนครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีมติให้กลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

นายอิศวัฒน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีมหาวิทยาลัยที่กลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิมแล้ว ได้แก่ มรภ.ธนบุรี และ มรภ.นครสวรรค์ ซึ่งได้เปิดภาคเรียนตามเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ส่วน มรภ.กำแพงเพชร มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.

สุรินทร์ มรภ.ศรีสะเกษ มรภ.ร้อยเอ็ด และ มรภ.มหาสารคาม ได้เปลี่ยนมาเปิดภาคเรียนตามเดิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ขณะที่ มรภ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ได้เปลี่ยนมาเปิดภาคเรียนตามอาเซียนตั้งแต่ต้นแล้ว

“ถามว่าราชภัฏได้อะไรจากการกลับมาเปิดภาคเรียนแบบเดิมของไทย ในมุมมองผมคิดว่าสมญานามกับคำว่า ‘คนของพระราชธา และข้าของแผ่นดิน’ เพราะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นไทย นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวง อันเนื่องจากการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน มรภ.จะไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติด้านพลังงาน ไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำอีกต่อไป ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องการประหยัดน้ำประหยัดไฟได้อย่างเต็มที่ นักศึกษา มรภ.จะจบการศึกษาก่อน ได้ออกส

ในการทำงานทำก่อนอย่างน้อย 2 เดือน ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา และยังคงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตราชภัฏ” นายอิศวัฒน์กล่าว

นายอิศวัฒน์กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ผู้บริหาร มรภ.คือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง และได้รับความชื่นชมจากชาวอุดมศึกษาในฐานะที่กล้านำกล้าตัดสินใจ โดยยืนหยัดอยู่บนผลประโยชน์ของนักศึกษา ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง อีกทั้งทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเรื่อง

ต่างๆ และยังคงสอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ และเป็นแบบอย่างของกระบวนการตัดสินใจ ที่ทั้งให้เกียรติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งได้ปฏิบัติตามมติมาแล้ว 2 ปี และรับฟังเหตุผลของผู้ได้รับผลกระทบ โดยยึดหลักการ เหตุผล และข้อเท็จจริงเป็นสำคัญในการตัดสินใจกลับมาเปิดภาคเรียนแบบเดิม

